

Số: **14** /CT-UBND

Quảng Bình, ngày **28** tháng 11 năm 2018

LĐLĐ QUẢNG BÌNH	
ĐẾN	Số: 03/12/18
	Ngày: 03/12/18
	Chuyên: T. Trục, Các ban;

**CHỈ THỊ**

Về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Ban Tuyên giáo & Khai thác  
tuyên truyền:  
03/12  
Quang

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; thời gian qua, các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Nguyên nhân chủ yếu là do hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm ở một số đơn vị, địa phương chưa thực sự có hiệu quả; tình trạng đối tượng sử dụng trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ để gây án vẫn còn xảy ra; việc mua bán, vận chuyển pháo mang lại lợi nhuận cao; ý thức chấp hành của một số người dân chưa nghiêm...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2017 và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các quy định của pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân của ngành, đơn vị, địa phương mình. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo.

Các cơ quan, đơn vị được trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải thường xuyên kiểm tra và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không để xảy ra mất mát, cháy nổ hoặc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không đúng mục đích làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự

2. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong Nhân dân quy định của pháp luật về



quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và pháo; cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tăng cường quản lý nhà nước về các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tổ chức kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các địa bàn, tuyến trọng điểm, nhất là trên tuyến biên giới Việt - Lào, cửa khẩu quốc tế, đường tiểu ngạch, nhà ga, bến xe, cảng, chợ vùng biên giới và các phương tiện giao thông để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm về sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để phòng ngừa, giáo dục chung.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các lực lượng liên quan tiến hành tuần tra, kiểm soát ở khu vực biên giới, biển và các đường tiểu ngạch; đặc biệt chú ý khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, các đường tiểu ngạch, phương tiện và những người đi làm ăn từ Lào về để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo.

4. Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ở các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp làm thất thoát vật liệu nổ công nghiệp trong bảo quản, sử dụng.

5. Các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp nhân dân biết để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cũng như nguy cơ, tác hại của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng để răn đe, giáo dục chung. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động, tăng thời gian loa phát thanh tại các địa bàn trọng điểm; tập trung đưa tin, bài về công tác bắt giữ và xử lý các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ và pháo trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường học kết hợp với Công an cơ sở tổ chức tuyên truyền, vận động giáo viên, cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, các hành vi bị cấm, cam kết không mua bán, đốt pháo nổ các loại; có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với học sinh, sinh viên vi phạm; quy định trách



nhiệm liên đới với giáo viên chủ nhiệm, Ban Giám hiệu nhà trường nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trong nhà trường.

7. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo theo đúng quy định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Tổng kiểm tra và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chỉ đạo các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, giải pháp về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn quản lý; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn an toàn, phát hiện và tố giác các trường hợp sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và các loại pháo; tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, tiến hành các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh trong phạm vi, trách nhiệm của mình phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và toàn dân các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và ký cam kết không vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

10. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Đơn vị, địa phương nào buông lỏng chỉ đạo để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo mà không được phát hiện, xử lý kịp thời thì người đứng đầu đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBNDTTQVN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Quang**

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders.

The analysis phase involved using statistical software to identify trends and correlations within the data. The results show a clear upward trend in certain areas, while others remain relatively stable. These findings are crucial for understanding the overall performance and identifying areas for improvement.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. It suggests implementing new processes to streamline operations and improve efficiency. Regular audits and reviews are also recommended to ensure ongoing compliance and accuracy.

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

The study has provided a comprehensive overview of the current state of affairs and has identified several key areas for attention. The data clearly indicates that while there are strengths in certain departments, there are also significant weaknesses in others. Addressing these weaknesses is essential for long-term success.

The recommendations provided are designed to be practical and actionable. They focus on improving internal controls, enhancing communication, and optimizing resource allocation. By following these suggestions, the organization can expect to see a more unified and efficient operation.

It is important to note that these recommendations are not a one-time fix but rather a continuous process. Regular monitoring and adjustment will be necessary to ensure that the organization remains on track and responsive to changing market conditions.

